



จุฬารุ ภาคเหนือ

สารจากนายกสมาคมฯ



นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

สวัสดิ์ศรับริบ พี่น้องจุฬารุภาคเหนือ ทุกท่าน

เพื่อให้สมาคมฯ เป็นศูนย์รวมพี่น้องชาวจุฬารุ และเป็นหน้าตารับแขกผู้มาเยือนได้อย่างสง่างาม ในช่วงที่ผ่านมาผมและกรรมการบริหารฯ ได้พยายามปรับปรุงสมาคมฯ โดยล่าสุดเรากำลังจะสร้างหลังคาเชื่อมอาคารห้องประชุมและห้องอาหารให้กันผนและแดดได้ดีกว่าเดิม ทางเข้าด้านหน้าเราจะทำป้ายที่สวยงามซึ่งกำลังรอการติดตั้ง คาดว่าก่อนวันทำบุญสมาคมฯ คราวหน้า จะสวยงามสมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิมครับ

ปัจจุบันรายได้ของสมาคมฯ มาจากการให้เช่าพื้นที่ โดยเฉพาะร้านอาหาร และห้องประชุม เพื่อให้บริการจัดเลี้ยง ประชุมหรืองานสัมมนา พี่น้องจุฬารุ ทุกคนสามารถเข้ามาใช้ได้ด้วยอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่าบุคคลทั่วไป นอกจากนี้รายได้หลักของสมาคมฯ ก่อนใหญ่ คือรายได้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยความร่วมมือจากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอความรู้เป็นหลักสูตรอบรม ที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องคือ หลักสูตร Mini MBA ซึ่งกำลังจะเปิดอบรมรุ่นต่อไปในเดือนหน้าคือ Mini MBA รุ่นที่ 4 แล้วครับ จากความแข็งขันของทีมงานบริหารหลักสูตรซึ่งผมต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ (MMM) ที่เปิดอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชาวเชียงใหม่และภาคเหนือค่อนข้างอบอุ่น หนาแน่นครับ พี่น้องจุฬารุ สามารถติดตามและเข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลาเนะครับ

อย่างไรก็ตาม ความกลมเกลียว และความเข้มแข็งของพวกเราชาวจุฬารุ ภาคเหนือ ที่ส่งผลให้สมาคมฯ มีความสวยงามอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความมั่นใจให้เรากล้าที่จะเปิดตัวสมาคมฯ ต้อนรับแขกผู้มาเยือนได้อย่างเชื่อมั่น ล่าสุดผมมีความภูมิใจที่จะได้ต้อนรับและจัดประชุม คณะกรรมการอำนวยการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.) ภายใต้การนำของนายเทวินทร์ วงศ์วานิช จะเป็นคณะล่าสุดที่จะมาเยือนสมาคมฯ ด้วยการจัดประชุมและพบปะสังสรรค์ร่วมกับพวกเราชาวจุฬารุภาคเหนือ โดยมีตัวแทนจากสมาคมฯ นิสิตเก่าจากพิษณุโลก เชียงราย ลำปาง นครสวรรค์ พะเยา แพร่ และกำแพงเพชร เข้าร่วมอย่างอบอุ่นครับ พร้อมทั้งนี่ยังมีนายกสภาจุฬารุ อธิการบดีจุฬารุ มาร่วมสังสรรค์ด้วยครับ ผมจึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องชาวจุฬารุ เชียงใหม่และภาคเหนือ เข้าร่วมต้อนรับแขกสำคัญของพวกเราทุกคนครับ

ทั้งนี้และทั้งนี้ก็เพราะเรามีเป้าหมายของการจัดให้สมาคมฯ เป็นจุดศูนย์กลางในการประสานงาน ส่งข่าวสารข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้พี่น้อง ในคณะ-รุ่น ต่างๆ ได้มีโอกาสรู้จักกัน และรวมตัวสามัคคีกันให้ดียิ่งขึ้น ขอทุกท่านได้แจ้งความประสงค์เพื่อมาร่วมในกิจกรรมใหญ่ที่จะมาถึง พร้อมกับงานใหญ่ประจำปีของเรา ในงาน “ราตรีสีชมพู” ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ได้ตลอดเวลาทำการของสมาคมนิสิตเก่าจุฬารุ ภาคเหนือ ครับ สวัสดิ์ศรับริบ



SP.CON

งานทำบุญสมาคม 26 มีนาคม 2559



นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ และพี่น้องจุฬาฯ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญสมาคมฯ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที 26 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา และพี่น้องจุฬาฯ ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดงานบุญครั้งนี้ 15,623 บาท โอกาสนี้ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน **ปวิณ ชำนิประศาสน์** มาเป็นประธานในงาน



INNOVATION | COLOR SOLUTION | ENVIRONMENT FRIENDLY

WVS เลิศวสิน
วิสาหกิจสร้างยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

วัสดุก่อสร้างยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



หลักสูตร MMM @ Chiangmai “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ครั้งที่ 1

สำเร็จลุล่วงด้วยความมุ่งมั่นของกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ต้องการให้สมาคมฯ เป็นหลักของการเผยแพร่วิชาการฯ หลักสูตร MMM “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ได้ต้อนรับผู้เข้าอบรม สมาชิก รุ่นที่ 1 จำนวน 55 ท่าน

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยนายกสมาคมฯ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต เป็นประธานเปิดงาน และได้เปิดการอบรม ลงเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 โดยท่านผู้ว่า ปวิณ ชำนิประศาสน์ มาเป็นประธานเปิดงาน



“ The Best Location and Last Condominium ”
on Nimmanhaemin Rd. (Nimmanhaemin soi5)

☎ 053-210999, 081-9508882
www.palmsprings.co.th

PALM SPRINGS
NIMMAN

ในเครือศูนย์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
PALM SPRINGS

โครงการ MMM

“การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่”

โบว์แดง!! เปิดเพิ่มหลักสูตร MMM@Chiang Mai

โครงการ “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่”

ขยายผลงานสมาคมฯ ร่วมมือคณะพาณิชย์บัณชีจุฬาฯ

เพิ่มการบริการวิชาการแก่ชาวเหนือ คนแห่งเรียนเพียบ

สุดยอดการจัดการสมาคมฯ นายกสมาคมนิสิตเก่าภาคเหนือสั่งลุยทุกรูปแบบเปิดหลักสูตร MMM “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่โดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตลอดหลักสูตร ชาวเชียงใหม่แห่เรียนล้นห้อง หลังจากโครงการ Mini MBA จุฬาฯ @ เชียงใหม่ ได้รับการตอบรับจากชาวเหนืออย่างล้นหลาม นายกฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ประธานเปิดห้องเรียนรุ่นที่ 1 วันที่ 7 พฤษภาคมที่ผ่านมา เตรียมเปิดรุ่น 2 รับคนผิดหวังรุ่นที่ 1 ย้ำเป้าหมายการเป็นสมาคมฯ บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างรายได้เลี้ยงสมาคมฯ

นายกฯ สุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือกล่าวถึงการเปิดหลักสูตร MMM “การจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่” ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ว่า เป็นการขยายความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์นักธุรกิจ

ชาติที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโดยตรง โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเรื่องวิทยากรและอาจารย์ผู้สอนส่งตรงจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่นเคย โดยมีนายปราชญ์ วงศ์วรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสามารถเปิดการอบรมรุ่นแรกได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สมาคมจุฬาฯ

ทางด้านนายปราชญ์ วงศ์วรรณ คิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์และกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมถึงโครงการนี้ว่า “หลักสูตรเฉพาะด้านดี ๆ อย่างนี้ พอเราประชาสัมพันธ์ออกไปก็มีคนยื่นความจำนงและสมัครเรียนกันล้นห้อง เพราะเราได้สอบถามและนำข้อเสนอแนะจากโครงการมินิเอ็มบีเอมาต่อยอด โดยได้รับการสนับสนุนอาจารย์ชั้นนำจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสอนเต็มทีม ทำให้คนที่สนใจส่วนหนึ่งผิดหวัง จึงวางแผนกันว่าจะเปิดรุ่น 2 หลักสูตร MMM ในระยะอันใกล้แน่นอน”

เปิดบริการแล้ว!!

ห้องจัดเลี้ยง และห้องประชุม-สัมมนา มาตรฐานโรงแรม 4 ดาว ณ CU Place สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ



สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ เปิดให้บริการ Room Service ครบวงจรพร้อมร้านอาหารที่ให้บริการ ทุกขนาดตามความต้องการ รองรับการจัดเลี้ยงและการประชุม - สัมมนา ตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปสูงสุดรับได้ถึง 200 ที่นั่ง ความจุ

สำหรับพี่น้องจุฬาฯ ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 1,800 ต่อวัน สนใจติดต่อได้ที่ ดิסק 091 856 3343 และชมห้องตัวอย่างได้ที่สมาคมฯ ทุกวัน

อย่าลืม !!! มาร่วมรับแขกระดับบิ๊ก จุฬาฯ 27 - 28 ส.ค. นี้

เปิดแน่นอน!!
10 กันยายน - 16 ตุลาคม

Mini MBA จุฬาฯ @ Chiang Mai #4 รับเพียง 55 คนเท่านั้น

สุดยอดการจัดการสมาคมฯ นายกสมาคมนิสิตเก่าภาคเหนือ ประกาศลุยสานต่อโครงการ Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่ รุ่นที่ 4 เปิดแน่นอน 10 กย-16 ต.ค. นี้ โดยอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีตลอดหลักสูตร ราคาเต็มหลังรอความพร้อมเพื่อเติมเต็มความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจชาวเชียงใหม่และภาคเหนือ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือกล่าวถึงการเปิดหลักสูตร Mini MBA ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเชียงใหม่รุ่นที่ 4 ว่า ได้เวลาแล้วสำหรับผู้ที่พลาดเข้าร่วมอบรมมาในรอบ 3 วันนี้สมาคมฯ พร้อมสานต่อโครงการดีๆ ที่ชาวเชียงใหม่ต้องการนำความรู้จากครูของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มา

ต่อยอดธุรกิจ และหาเครือข่ายธุรกิจที่ไม่ได้ง่ายๆ ในจังหวัดภูมิภาค ที่อยู่ไกลกรุงเทพฯ โดยรุ่นนี้ก็จะจัดอบรมที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ที่มีห้องประชุมและสถานที่โอเอียง สวยงามไม่แพ้โรงแรมชั้น 1 ในเชียงใหม่

ทางด้านนางย์สมิตกอร์ คาร์นิเยอร์ ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการและกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้กล่าวเสริมว่า เป็นความตื่นเต้นและประทับใจ ที่สร้างความภูมิใจให้แก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง เมื่อทราบว่าผู้สนใจโครงการนี้ ให้การติดตามและแจ้งความจำนงมาที่ทีมงานตลอดว่าจะเปิดเมื่อไหร่ และลงทะเบียนได้หรือยัง เพื่อให้พลาดกับช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ที่นำมาใช้ได้จริงกับธุรกิจของทุกคน ติดต่อสอบถาม และสมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ www.cuanr.com หรือสายด่วนที่ 088-289-0085

“ราตรีสีชมพู 59”

รวมพลังน้องพี่
รับจุฬาฯ 100 ปี

สร้างสัมพันธ์พี่น้องจามจุรี ที่เดิม เวลาเดิม ณ บ้านของเรา ช้างวัฒโนฯ

นายกสมาคมฯ เชิญชวนพี่น้องจุฬาฯ ร่วมงาน “ราตรีสีชมพู 59” วันที่ 23 ตุลาคม 59 ที่เก่าเวลาเดิม รับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าวาระครบ 100 ปี ซึ่งสมาคมฯ มีเรื่องราวจะถ่ายทอดและแจ้งแก่สมาชิกมากมาย รับรองผองพี่ น้อง เพื่อนฝูงในรุ่นและต่างรุ่น ด้วยอาหาร เครื่องดื่มเต็มที่ พร้อมของรางวัลไม่อัน

นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กล่าวถึงการจัดงาน “ราตรีสีชมพู 59” ว่า ในฐานะที่เป็นนายกสมาคมฯ ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมนี้และสมาชิกเช่นเดียวกับทุกปี เนื่องจากพี่น้องจุฬาฯ คือ บุคคลสำคัญสำหรับสมาคมเสมอ สำหรับปีนี้ได้มอบหมายให้คุณสุภาพร วัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดงานและการวางโครงการ

“งาน “ราตรีสีชมพู” ไม่ใช่เป็นแค่วันพบปะกันธรรมดา แต่มันคือ สัญญา และสัญญาใจของชาวจุฬาฯ ที่จะได้มาพบกัน และร่วมระลึกถึงบุญคุณของสถาบัน ซึ่งผู้ที่เป็นชาวจุฬาฯ จะต้องมิวันนี้และวัตถุประสงค์นี้อยู่ในใจ หรือฝังอยู่ในจิตวิญญาณก็ว่าได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงให้ความสำคัญและรอคอยที่จะพบกับพี่น้องจุฬาฯ ทุกปี และปีนี้นับว่าสำคัญอีกปีหนึ่งเพราะเราต้องการนำเสนองานที่เรามุ่งมั่นทำเพื่อสมาคมฯ มาอย่างแข็งขันให้พวกเราได้รับทราบและเข้าใจสถานภาพของสมาคมฯ อย่างมากค่ะ” นางสุภาพร วัฒนา ประธานกรรมการจัดงาน “ราตรีสีชมพู 59” กล่าว

ครัวพรรว

ปรับ Look!! ปรับราคา

เพื่อต้อนรับพี่น้องจุฬาฯ

เปิดแล้ว..1 พค.59 “ครัวพรรว”ร้านอาหารคุณภาพ ณ CU Place

สมาคมจุฬาฯแนะนำร้านอาหารปรับโฉมใหม่ “ครัวพรรว” ร้านอาหารไทยมาตรฐานพร้อมการันตีฝีมืออร่อย ถูกใจพี่น้องจุฬาฯแน่นอน...

ครัวไทยสามารถรองรับชาวจุฬาฯ และชาวเชียงใหม่ได้กว่า 120 คน พร้อมต้อนรับเหล่ามวลชนนักชิมทั้งมือกลางวัน และมือเย็น 1 พค. 59 นี้ เลี้ยงรับปีใหม่ ต้อนรับปีใหม่และโอกาสพิเศษคราวต่อไป เชิญที่ “ครัวพรรว” เฉพาะชาวจุฬาฯ ทุกท่านลด 10% ในช่วงแรกเพียงแค่นี้แจ้งว่าเป็นนิสิตเก่าก็ได้ส่วนลดทันที



สืบเนื่องจากโครงการสร้างรายได้เข้าสมาคมฯ ด้วยการสร้างรายได้ที่ต่อเนื่อง ด้วยการ ให้เช่าพื้นที่บางส่วนของสมาคมฯ เพื่อทำร้านอาหารซึ่งการมีร้านอาหารจะอำนวยความสะดวกให้ทั้งแก่กรรมการ เมื่อมีการจัดงาน จัดประชุม ขณะเดียวกัน พี่น้องชาวจุฬาฯ ก็จะมีที่พบปะสังสรรค์ พร้อมรสชาติอาหารที่น่าลิ้มลอง



ทางด้านนายวิรัชกร ลีลามานิตย์ กล่าวอย่างมั่นใจว่า “ครัวพรรว” จะเป็นร้านทางเลือกใหม่ของชาวจุฬาฯ และชาวเชียงใหม่ที่รสอาหารและเมนูอาหารถึงคัดสรรมาเพื่อมอบให้กับทุกท่าน เราตั้งเป้าหมายของการจัดร้านอาหารที่นี่ให้เป็นที่พักผ่อน และความบันเทิงทั้งท่านที่มาเป็นคู่ เป็นครอบครัว หรือเป็นกลุ่มทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ เราต้อนรับได้หมดทุกรูปแบบ กับเมนูที่เราสรรสร้างมาให้กับชาวเหนือ โดยเฉพาะครับ ทานอาหารครั้งหน้าเชิญที่ “ครัวพรรว” ณ สมาคมจุฬาฯ ติดคุเมืองพร้อมกันนี้สำหรับการเปิดร้าน เรามีโปรโมชั่นสำหรับชาวจุฬาฯ ครับ “ชาวจุฬาฯ ทุกท่านลด 10% เพียงแค่นี้แจ้งว่าเป็นนิสิตเก่าก็ได้ส่วนลดทันที” นายวิรัชกร กล่าว



มาแล้วๆๆ...

บัตรสมาชิกเพื่อพี่น้องจุฬาฯ

เดินเข้าสมาคมฯ รับบัตรสมาชิกฯ

รับสิทธิประโยชน์มากมาย ฟรี!! สำหรับสมาชิกอาวุโสจามจรี.

นายกสมาคมฯนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์เปิดมิติใหม่รับมาตรฐานสมาชิกจามจรี ต้องมีสิทธิประโยชน์ เพื่อบริการพี่น้องจุฬาฯ ให้ได้สิ่งที่ดีกว่าการมีชื่อเป็นสมาชิก “บัตรสมาชิกจุฬาฯ” โฉบเฉี่ยว ใจโล่เข้ากับยุคสมัย ใครยังไม่มี เดินเข้าสมาคมฯ สมัครได้ทันที 1 บัตร ใช้ได้ตลอดชีพ



ทาวน์โฮมพร้อมสระว่ายน้ำ ฟิตเนส ที่แรกในเชียงใหม่ จากสนามบินเพียง 5 นาที (10 นาทีสุดท้าย)

053-328777, 081-9508881
www.palmsprings.co.th

THE URBANA 4

Palmsprings
Palm Springs

!! ยินดีอยู่แล้ว..แขกแก้วมาเยือน..!!

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ (สนจ.) ชุดใหม่ บุกประชุมสัญจรเชียงใหม่แห่งแรกในภูมิภาค พบปะผองเพื่อน..เชิญชวนจามจุรีภาคเหนือบริการสังคม

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิต นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคเหนือและกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนจ.) กล่าวถึงการมาเยือนชาวจุฬาฯเชียงใหม่และภาคเหนือว่า สนจ.มีกิจกรรมประจำปีในการให้บริการวิชาการและบริการสังคมอยู่แล้ว ซึ่งปีนี้เป็นปีร่วมฉลองโอกาสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบ 100 ปี สนจ.ได้จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 จึงถือโอกาสนี้จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯครั้งที่ 8 / 2559 ที่เชียงใหม่ไปพร้อมกัน โดยขอความร่วมมือจากสมาคมฯ

นิสิตเก่าจุฬาฯภาคเหนือ เป็นที่จัดประชุม พร้อมกันนี้ทางสนจ.ยังได้บรรจุกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการมอบห้องน้ำให้โรงเรียนศิริมงคลจารย์ ที่ต.แม่เหียะ ไปด้วย

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องจุฬาฯทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือ ร่วมให้บริการแก่สังคม และพบปะสังสรรค์ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559 ศกนี้ โดยสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมสังสรรค์ สัมพันธ์น้องพี่ที่ คุณดิลก 091 856 3343 และคุณสุภาเพ็ญ...089 770 3141



ทาวน์โฮมที่เดียว ที่ติด.ชุมเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง
สะดวกทุกการเดินทาง

☎ 053-241555, 085-617-6767
www.palmsprings.co.th

THE URBANA³
By the Palm

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
PALM SPRINGS



บ้านเดี่ยวคุณภาพ ในเมือง คู่ค้ากับการเป็นเจ้าของ
ทั้งโครงการเพียง 97 หลัง

☎ 053-241000, 061-0191888
www.palmsprings.co.th

THE URBANA⁵
By the Palm

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
PALM SPRINGS

ช่องทางการติดต่อผู้จัดการสมาคมฯ เพื่ออัปเดตข้อมูลสมาชิก

เพื่อการติดต่อสื่อสารที่ถูกต้อง ทางคณะกรรมการขอความร่วมมือท่านสมาชิกทำการอัปเดตข้อมูลสมาชิก
รวมถึงการแนะนำนิสิตเก่าท่านอื่นๆ ให้มาลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้โดยประสานงานผ่านผู้จัดการสมาคมฯ

เริ่มเปิดลงทะเบียน ! กิจการของนิสิตเก่า เพื่อเป็นเครือข่ายในการช่วยประชาสัมพันธ์
กิจการของท่านให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มสมาชิคนิสิตเก่าจุฬาฯ ในอนาคต ... กรุณาติดต่อ คุณเดลิน (อ้น) ผู้จัดการสมาคมฯ

■ ติดต่อด้วยตนเอง ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ (ข้างโรงเรียนวัดโนนทัยพายัพ) ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วันจันทร์-วันเสาร์ (ปิดวันอาทิตย์) เวลา 09.30-17.30 น.

■ โทร 053-277-722 หรือ 088-289-0085

■ Email cualumni.nr@gmail.com

ช่องทางการติดต่อและรับข่าวสารจากทางสมาคมฯ

■ Website

www.cuanr.com

■ ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

สุภาวดี อัสชเสวิน

หมายเลข 083 084 8489

รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์

หมายเลข 081 796 6044

■ Facebook

www.facebook.com/cualumninorth

หรือพิมพ์ “Chula Alumni Northern
Region” ในช่องค้นหา



■ Line

Line ID: @cuanr



สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ

20 ถ.บุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

๕๖
ผู้รับ

05
NEWSLETTER